
ATODIAD B

CYFARWYDDIADAU DRAFFT I’R COMISIWN FFINIAU

ARGYMHELLION I’R CYNGOR LLAWN GAN Y PWYLLGOR GWASANAETHAU
DEMOCRATAIDD

Cwestiwn 1: Ydych chi'n credu bod y gymhareb a awgrymir yn darparu ar gyfer
cael llywodraeth leol effeithiol a hwylus?

Na. Mae’r gymhareb yn gwbl anaddas ar gyfer ardal wledig a gwasgaredig. Ar hyn o
bryd, mae cymhareb presennol Gwynedd fel sir yn 1,089 gyda wardiau Gwynedd yn
cynnwys rhwng 480 a 2,428 gyda’r ddau ward mwyaf yn rhai 2 aelod.

Mae ymagwedd sydd yn defnyddio cymhareb syml o ran y nifer o etholwyr yn codi
pryder. Nid yw hynny’n rhoi unrhyw gydnabyddiaeth i’r llwyth gwaith sydd yn codi i
gynghorwyr lleol yn sgil myfyrwyr sydd heb gofrestru fel etholwyr, poblogaeth
tymhorol, yn sgil y diwydiant ymwelwyr a thai haf.

Mae hefyd yn mynd yn gwbl groes i gyfeiriad Llywodraeth Cymru a oedd, yn ei
ddogfen ymgynghorol “Diwygio Llywodraeth Leol – Grym i Bobl Leol” yn son am
bwysigrwydd “Llywodraethu Cymunedol a arweinir gan aelodau”. Mae’n anodd gweld
sut y gall cynghorwyr ymdopi â’r rôl heriol hon ar ben eu cyfrifoldebau sefydliadol fel
aelodau pwyllgor ayb os y byddant yn gwasanaethu etholaethau mor fawr.

Pe byddai symudiad o’r fath yn digwydd, byddai’n rhaid symud i drefn o gynghorwyr
llawn-amser er mwyn medru ysgwyddo’r llwyth gwaith.

Cwestiwn 2: Ydych chi'n credu bod angen isafswm o ran nifer cynghorwyr i
sicrhau bod awdurdod lleol yn gweithredu mewn modd effeithiol a
democrataidd? Os felly, beth yw'r isafswm a pham?

Mae angen isafswm ar gyfer democratiaeth effeithiol ond mae’r math o ffigurau a
nodir yn llawer rhy isel. O fewn system Cabinet, gydag angen tua 10 aelod ar
gabinet, mae gadael gweddill gwaith y Cyngor (Craffu, Archwilio, Cynllunio,
Trwyddedu ayb) i nifer mor fychan o gynghorwyr yn gosod pwysau gwaith afresymol
arnynt. Dylai’r isafswm aelodau fod yn o leiaf 45-50 aelod

Mae’r sylwadau uchod ar sail barn am lwyth gwaith y cynghorau presennol. Byddai
hynny’n amlwg yn cynyddu’n arwyddocaol yn dilyn ad-drefnu mewn meysydd fel
Cynllunio a Thrwyddedu, gyda chynnydd yn y nifer o geisiadau fyddai angen sylw.

Y mater arall i’w ystyried yw y gfallai dyraniad seddau i grwpiau gwleidyddol fod yn
fwy cymhleth ar gynghorau gyda niferoedd llai. Gallai fod yn fwy anodd llenwi seddau
a gallai’r baich ar nifer fychan o gynghorwyr gynyddu.



Cwestiwn 3: Ydych chi'n credu y dylai isafswm nifer yr aelodau etholedig fesul
awdurdod lleol gael ei bennu yn y Cyfarwyddiadau Drafft?

Dylid, fel yr esboniwd yn yr ateb i gwestiwn 2. Dylai’r Cyfarwyddiadau Drafft
gydnabod anghenion llywodraethu rhedeg cyngor modern. Fodd bynnag, unwaith
mae hynny wedi digwydd, dylid edrych ar bob cyngor ar wahân gan ystyried
amgylchiadau pob cyngor yn unigol. Rhaid ystyried pellteroedd teithio (ar gyfer teithio
i gyfarfodydd yn ogystal â theithio at etholwyr o fewn y ward) yn ogystal â’r angen i
gael wardiau sydd yn adlewyrchu cymunedau naturiol

Cwestiwn 4: Ydych chi'n credu y dylid cael cap ar nifer yr aelodau etholedig
fesul awdurdod lleol? Os felly, beth ddylai'r uchafswm fod yn eich barn chi a
pham?

Mae’n siwr bod rhyw synnwyr mewn cael cap ond dylai hynny adlewyrchu’r ardal ar
gyfer cyngor unigol.

Cwestiwn 5: Ydych chi'n cytuno y dylai pob ward o fewn awdurdod lleol gael
tua'r un nifer o etholwyr fesul aelod etholedig?

Na. Mae natur wardiau unigol, hyd yn oed oddi fewn i ardaloedd cynghorau unigol
mor amrywiol. O ganlyniad nid yw’n synhwyrol gwneud hynny. Mae’n gwbl briodol
cael amrediad i ddibenion gwaith y Comisiwn Ffiniau ond byddai’n rhaid i’r Comisiwn
gael y rhyddid i eithrio rhag hyn os yw natur cymuned naturiol yn golygu nad yw’n
synhwyrol ei gynnwys gydag ardal arall.

Ar bwynt cysylltiol, argymhellir y dylid ceisio osgoi wardiau aml-aelod gan bod cael un
aelod i ward yn symleiddio pethau i drigolion a chynghorwyr.

Cwestiwn 6: Pa effaith ddylai nodweddion penodol ardal ei chael ar nifer y
cynghorwyr sydd eu hangen i gynrychioli'r boblogaeth?

Dyma ddylai fod yn brif ystyriaethau a dylent fod yn ddylanwadol iawn. Os yw
cynghorau i adlewyrchu eu hardaloedd yn iawn, dylai holl nodweddion yr ardal
(poblogaeth, pellteroedd teithio, natur cymunedau naturiol ayb) gael effaith ar y
penderfyniad

Cwestiwn 7: Ydych chi'n cytuno nad oes angen enw Saesneg cyfatebol ar
wardiau sydd ag enwau Cymraeg cyffredin? Os nad ydych yn cytuno, ydych
chi'n credu y dylai pob ward gael enw Saesneg a Chymraeg?

Cytuno nad oes angen enw Saesneg cyfatebol ar wardiau sydd ag enwau Cymraeg
cyffredin


